

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	ดร.สิทธิพร เขาอูน	เลือกว่าเราจะตีพิมพ์ที่ไหน ต้องดูหลาย ๆ อย่างครับ เช่น paper นั้นออกบ่อยแค่ไหน ปีละกี่ฉบับ มีระยะเวลาการรอตีพิมพ์นาน ไหมและที่สำคัญผ่านเกณฑ์ที่กำหนดวารสารผ่านการรับรองโดยสกอ. หรือไม่อยู่ในฐานของISI หรือไม่ เช็คได้จากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ตามแต่ละสายของตนเองเลยคะ อีกประการคือการตีพิมพ์เราเสียเงิน หรือไม่ เพราะบางสำนักพิมพ์จะเรียกเก็บเงินประมาณ หนึ่งหมื่นถึง สามหมื่นบาท ซึ่งปกติจะเลี้ยงไม่ไปลง paper ดังกล่าว
2	อ.อัมรินทร์สุชา ทองลา	เมื่อเลือกได้ว่าจะตีพิมพ์ที่ไหน ก็เข้าไปศึกษาว่างานที่เราจะ ลงตรงกับบริบทของpaper นั้น ๆ หรือไม่ เพราะแต่ละpaperจะระบุ ว่ามีขอบข่ายการให้ตีพิมพ์ด้านไหนบ้าง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลงได้ก็ไปdownload รูปแบบการเขียนเพราะแต่ละpaperจะกำหนด ไม่เหมือนกันคะจะได้ไม่เสียเวลาทำต้นฉบับ ทำไปให้ถูกต้องเลยจะดีกว่า การเขียนต้นฉบับในวารสารทั่วไปจะให้เขียน เป็น double space และมีเลขบรรทัดกำกับใน แต่ละแถว เพื่อง่ายต่อการตรวจ และให้แยกรูป กับตารางไว้อีกไฟล์ไม่รวมกัน
3	อ.วิรัช กาฬภักดี	การเริ่มเขียน ส่วนที่ยากที่สุด ไม่ใช่ บทคัดย่อแต่เป็นที่มาและความสำคัญของปัญหา เพราะถ้าเขียนไม่ดีอ่านแล้วไม่เห็นประเด็นว่า สำคัญอย่างไร มีอะไรใหม่ที่ตีพิมพ์ก็จะได้ลงขอบอกเทคนิคคร่าวๆ ว่า การเขียนที่มาและ ความสำคัญต้องมีย่อหน้าต่าง ๆ เริ่มจากให้เห็น ภาพกว้างของเรื่องที่จะเขียนบอกปัญหาและงาน วิจัยที่เค้าทำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างและงานที่จะตีพิมพ์ ของเรานี้มีอะไรที่ใหม่ตรงไหน ตอบโจทย์ได้อย่างไร จนกระทั่งย่อหน้าสุดท้ายจะเขียน วัตถุประสงค์ของการวิจัยและชี้ให้เห็นประโยชน์ ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	การเขียนผลและอภิปรายผล แนะนำ ว่าควรเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติให้เรียบร้อย และนำเสนอในรูปแบบกราฟ ตารางและภาพถ่าย เพราะน่าสนใจกว่าการอ่านแต่ตัวหนังสือ และการ เขียนตารางและรูปต้องสามารถstandaloneคือ อ่านรูป ตารางแล้วเข้าใจเลยโดยไม่ ต้องอ่าน เนื้อหา ดังนั้นการเขียนคำอธิบายต้องชัดเจน การอภิปรายผล ต้องมีการเปรียบเทียบผลกับงาน วิจัยที่มีมาก่อนว่าสอดคล้อง หรือแตกต่าง ด้วย
5	ผศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	การเขียนสรุปผล ส่วนใหญ่เหมือนกับ การเขียนบทคัดย่อ ต่างกันที่บทคัดย่อไม่ต้องมี การอ้างอิง แต่ในส่วนสรุปมีการอ้างอิงได้โดยที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเช็คว่าครบ และตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

สรุปประเด็น :

1. เลือกว่าเราจะตีพิมพ์ที่ไหน ต้องดูหลาย ๆ อย่าง
2. เมื่อเลือกได้ว่าจะตีพิมพ์ที่ไหน ก็เข้าไปศึกษาว่างานที่เราจะ ลงตรงกับบริบทของpaper นั้น ๆ หรือไม่
3. การเริ่มเขียน ส่วนที่ยากที่สุด ไม่ใช่ บทคัดย่อแต่เป็นที่มาและความสำคัญของปัญหา เพราะถ้าเขียนไม่ดี อ่านแล้วไม่เห็นประเด็นว่า สำคัญอย่างไร
4. การเขียนผลและอภิปรายผล แนะนำ ว่าควรเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติให้เรียบร้อย
5. การเขียนสรุปผล ส่วนใหญ่เหมือนกับ การเขียนบทคัดย่อ ต่างกันที่บทคัดย่อไม่ต้องมี การอ้างอิง
